

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
LÊ HOÀNG HÙNG

- Họ và tên: **LÊ HOÀNG HÙNG**
- Sinh ngày: 05/8/1977
- Quê quán: Xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
- Thường trú: Ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thủ Thừa.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Rất vinh dự được sự quan tâm giới thiệu của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tín nhiệm hiệp thương giới thiệu bản thân ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Long An, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và được Ủy ban bầu cử tỉnh Long An đưa vào danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Long An tại đơn vị bầu cử số 6 huyện Thủ Thừa. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước Đảng, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Tôi cũng ý thức được rằng HĐND tỉnh nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Trước hết là người con quê hương Thủ Thừa, được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ của người dân, cô bác quê mình, tôi luôn nhận thấy

phải cố gắng hết mình để có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng quê hương Thủ Thừa ngày càng giàu mạnh, văn minh. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu trúng cử là đại biểu HĐND tỉnh Long An khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bản thân càng phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, cụ thể như sau:

1- Tiếp tục rèn luyện học tập tu dưỡng về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao. Cùng với tập thể cấp ủy, chính quyền huyện lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó tập trung ưu tiên đầu tư từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi phục vụ tốt nhu cầu phát triển KT – XH và đi lại của người dân. Hướng chuyên tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, đi đôi phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với từng vùng sản xuất; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, chính trang đô thị, quyết tâm huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2025, để đời sống vật chất và tinh thần của toàn thể nhân dân trong huyện không ngừng nâng cao.

2- Với trách nhiệm của bản thân, tôi sẽ cùng với lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng, thiết thân của đồng bào cử tri. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh, luôn gần gũi gắn bó liên hệ mật thiết với cử tri, thực sự là cầu nối giữa cử tri với HĐND tỉnh. Tiếp thu đúng, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của HĐND tỉnh để phổ biến, truyền đạt, tổ chức triển khai và vận động cử tri thực hiện có hiệu quả tốt, giành thời gian thỏa đáng tham dự các kỳ họp của HĐND các địa phương; tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh; lắng nghe tập họp đúng, đầy đủ các ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri nơi ứng cử để phản ánh đến HĐND tỉnh cũng như các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm xem xét giải quyết kịp thời.

3- Tích cực tham gia ý kiến đóng góp để quyết định những vấn đề quan trọng và thực hiện tốt chức năng giám sát các chuyên đề bức xúc được nhiều cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh để không phụ lòng tin của cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nói chung và huyện Thủ Thừa nói riêng./.